



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”  
รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนัยหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ ๑๕๐๐๘/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา อรุณแสงฉาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก"

รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	หน่วยงานการศึกษา	หมายเหตุ
	<b>ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเด่น"</b>			
๑	นางบุศรินทร์ แสงใหญ่	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ	
๒	นายสังัด ประวุฒิ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ	
๓	ว่าที่ร้อยตรีลลมล บุญมานะ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ	
๔	นางสุภาพร รัตน์น้อย	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม	
๕	นางนิตยา มั่นชำนาญ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์	
๖	นายจิราพงศ์ จุติชนะเสถียร	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	
๗	นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนสมุทรปราการ	
๘	นายวุฒิชัย วันทมาตย์	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	
๙	นายแมน มั่นคง	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง	
๑๐	นางสุวรรณณี กลิ่นหอม	ครูชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนสาขาสาส์สวศอู่ปลัด	รักษาการในตำแหน่งฯ
๑๑	นายประภาส กรุดพันธ์	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนวัดทรงธรรม	
๑๒	นายวิโรจน์ จำปาทอง	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์	
๑๓	นายวิชาญ กิ่งก้าน	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง	
๑๔	นายวิสูตร ยอดสุข	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนหลวงพ่อบานคลองด่านอนุสรณ์	
๑๕	นายศุภากร เมฆขยาย	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ	
๑๖	นายบรรหาร เอี่ยมสอาด	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ	
๑๗	นางรุ่งสุรีย์ สิงหาราช	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา	
๑๘	นายกวีวัฒน์ ฤกษ์ยาม	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนป้อมนาคราชสวทยานนท์	
๑๙	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์	
๒๐	นายธรรณัฐ โสมนัส	รองผู้อำนวยการชำนาญการ	โรงเรียนเป็ริงวิสุทธิธาธิบัติ	รักษาการในตำแหน่งฯ
๒๑	นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ	
๒๒	นางสาวอภัสรินทร์ จันทร์	รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม	รักษาการในตำแหน่งฯ
๒๓	นายสมชาย ทองสุทธิ	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	
๒๔	นางฉวีวรรณ ศรีพระราม	ครูชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม	รักษาการในตำแหน่งฯ
๒๕	นางสาวชลารักษ์ สายอุทพันธ์	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์	
	<b>ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก"</b>			
	- ไม่มี -			

หมายเหตุ เรียงลำดับตามเลขที่ตำแหน่ง